

Số: 126/TB-UBND

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 24/7/2024, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Cùng dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo (theo Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 và Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận và giao nhiệm vụ:

I. Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và người lao động đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo các cấp từ tỉnh đến cơ sở được thành lập, kiện toàn kịp thời, có quy chế hoạt động đúng quy định theo hướng phân công, phân nhiệm rõ ràng, Công tác thu¹, phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT được quan tâm thực hiện hiệu quả². Công tác quản lý chi trả và quản lý người hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT được thực hiện hiệu quả, tăng cường quản lý tài chính các quỹ BHXH,

¹. Tính đến ngày 30/6/2024: Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh là 1.131,264 tỷ đồng, đạt 54,29% kế hoạch năm 2024 do BHXH Việt Nam giao (2.083,754 tỷ đồng); cao hơn 125,892 tỷ đồng (=112,52%) so với cùng kỳ năm 2023; cao hơn 193,575 tỷ đồng (=121,42%) so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao hết Quý II/2024 (931,689 tỷ đồng).

². Tính đến ngày 30/6/2024: Số người tham gia BHXH: 140.604/142.653 người, đạt 98,56% Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao (=103,47% so với cùng kỳ năm 2023). Số người tham gia BHTN: 115.691/113.839 người, đạt 101,63% Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao (=104,43% so với cùng kỳ năm 2023). Tỷ lệ người dân có thẻ BHYT đạt 94,59%, tỷ lệ tham gia BHYT (chưa bao gồm lực lượng Công an và Quân đội) đạt 98,63% Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

BHTN, BHYT và nguồn kinh phí bảo đảm công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả và an toàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành BHXH trên tất cả các lĩnh vực hoạt động đảm bảo hiệu quả, kịp thời. Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực, kết quả mà ngành BHXH và Ban Chỉ đạo đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2024.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện còn gặp nhiều khó khăn³ do nhận thức về chính sách pháp luật BHXH, BHTN, BHYT ở một số doanh nghiệp chưa đầy đủ; còn tình trạng chưa đóng, chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT ở một số doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; số người lao động phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chưa cao.

II. Để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030, các chỉ tiêu về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT ổn định, bền vững theo Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ (*sau đây gọi tắt là Nghị quyết 125/NQ-CP*) ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (*sau đây gọi tắt là Nghị quyết 28-NQ/TW*); Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/08/2018 và Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/05/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (*sau đây gọi tắt là Nghị định số 75/2023/NĐ-CP*) và Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu bao phủ BHYT, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu:

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nêu trên; thường xuyên rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ được giao của ngành trong năm 2024 và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, hằng quý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

³. Tỷ lệ người tham gia BHXH còn thấp, chưa mang tính bền vững (*tính đến 30/6/2024 tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 30,53% lực lượng lao động trong độ tuổi; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bằng 25,12% lực lượng lao động trong độ tuổi*); tình trạng chậm đóng BHXH vẫn còn diễn ra, nhất là trong khối doanh nghiệp. Số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ 94,59%, thiếu 1,31% so với Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh giao (95,9%).

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHTN, BHYT theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; tăng cường phối hợp giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền, gắn trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.

- Theo chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp với ngành BHXH cung cấp dữ liệu, thông tin về doanh nghiệp, thành lập mới, phá sản, giải thể; tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các cơ quan, đơn vị chậm đóng để khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHTN, BHYT.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh (*cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo*)

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLD-BNN); vận động người dân không thuộc đối tượng được ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT (*theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025*) tham gia BHYT.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Xây dựng giải pháp, lộ trình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn quản lý để đạt mục tiêu Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 26/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Kiểm tra tiến độ việc thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT của huyện, thành phố. Đôn đốc, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30 hàng tháng (*cho đến hết năm 2024*).

- Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các sở, ngành, các hội, đoàn thể trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT; đơn giản hóa các quy trình tham gia BHXH, BHTN, BHYT để người dân khi tham gia được dễ dàng, nhanh chóng. Chú trọng tuyên truyền việc sử dụng căn cước gắn chip ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an (VNeID) trong khám, chữa bệnh BHYT; ứng dụng VssIDBHXH số đến người dân.

- Căn cứ dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp, thực hiện rà soát nắm bắt tình hình sử dụng lao động, việc làm tại các đơn vị sử dụng lao động để đôn đốc việc tham gia BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động theo quy định. Tăng cường công tác thu hồi nợ đọng BHXH, BHTN, BHYT, đặc biệt tại những đơn vị nợ lớn, kéo dài nhiều năm; kiên quyết xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHTN cho người lao động, người sử dụng lao động và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tổ chức tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng quy định hồ sơ trợ cấp thất nghiệp của người lao động; kiểm tra, rà soát chặt chẽ hồ sơ, phòng chống trục lợi BHTN.

- Theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai, báo cáo việc sử dụng lao động và tham gia BHXH, BHTN cho người lao động theo đúng quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, để kịp thời chấn chỉnh, yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về BHXH, BHTN; xử phạt hành vi vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử phạt theo đúng quy định tại Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Tiếp tục phối hợp với BHXH tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thu hồi số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, đặc biệt tại những đơn vị chậm đóng với số tiền lớn, chậm đóng kéo dài nhiều năm làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

- Hằng năm, phối hợp với BHXH tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổng hợp tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh và các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định; chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng và thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN theo đúng quy định.

4. Sở Y tế

- Tăng cường tuyên truyền về chính sách pháp luật BHYT để phát triển đối tượng tham gia BHYT, có giải pháp ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế bệnh viện, quy trình chuyên môn kỹ thuật để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đảm bảo đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT theo quy định.

- Tập trung các nhiệm vụ thực hiện chuyên đổi số ngành y tế đảm bảo toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, phù hợp theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế và nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 18/02/2021 về triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025,

tầm nhìn đến năm 2030. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, BHXH tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền đến người tham gia BHYT, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT về việc sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số, căn cước gắn chip, ứng dụng VNeID để tham gia khám chữa bệnh BHYT thay cho thẻ BHYT giấy.

- Chủ động tham mưu, trình cấp có thẩm quyền việc thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022.

- Khẩn trương hoàn thành dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ; trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05/8/2024.

5. Sở Tài chính

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung dự toán kinh phí năm 2024 từ ngân sách nhà nước cho các huyện, thành phố để thực hiện mua thẻ BHYT cho người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ.

- Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương xem xét tham mưu hỗ trợ một phần kinh phí mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, người thuộc hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên và các đối tượng yếu thế khác đảm bảo theo quy định; bố trí ngân sách kịp thời để các đơn vị hành chính sự nghiệp trích nộp BHXH đầy đủ, kịp thời theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP và Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ

- Phối hợp với BHXH tỉnh thanh toán kịp thời kinh phí do ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng BHYT cho các nhóm đối tượng theo quy định.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp chỉ tiêu BHXH vào hệ thống chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh theo quy định.

- Phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan BHXH đối với doanh nghiệp đăng ký thành lập, tạm ngừng, giải thể hoặc thay đổi thông tin, để khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp chỉ đạo công tác BHYT học sinh, sinh viên theo quy định của Luật BHYT trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo quyết liệt trong năm học 2024-2025 và những năm tiếp theo, ngay từ đầu năm, có kế hoạch giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT cho các Trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh và phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố giao chỉ tiêu phát triển BHYT cho các trường tiểu học, trung học cơ sở; phối hợp với cơ quan BHXH trên địa bàn để có giải pháp tuyên truyền, vận động, đảm bảo 100% học sinh tham gia BHYT.

8. Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi chính sách, pháp luật BHXH, BHTN. Chú trọng tuyên truyền về trách nhiệm và quyền lợi của người sử dụng lao động, người lao động khi tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

9. Công an tỉnh

- Phối hợp thanh tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN, BHTNLD-BNN, BHYT cho người lao động tại một số đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức Hội nghị làm việc trực tiếp với các đơn vị sử dụng lao động có số chênh lệch lao động giữa danh sách tham gia BHXH với danh sách quyết toán thuế thu nhập cá nhân để khai thác phát triển người tham gia BHXH bắt buộc.

- Tiếp tục phối hợp triển khai Đề án 06 triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoàn thành chỉ tiêu do Ủy ban nhân dân tỉnh giao năm 2024. Phối hợp với BHXH tỉnh thực hiện đồng bộ dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 100%.

10. Cục Thuế tỉnh

- Phối hợp thanh tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHTN, BHTNLD-BNN, BHYT cho người lao động tại một số đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức Hội nghị làm việc trực tiếp với các đơn vị sử dụng lao động có số chênh lệch lao động giữa danh sách tham gia BHXH với danh sách quyết toán thuế thu nhập cá nhân để khai thác phát triển người tham gia BHXH bắt buộc.

- Thực hiện chia sẻ các thông tin về đăng ký thuế của người nộp thuế; thông tin cá nhân trong tổ chức trả thu nhập và định kỳ hàng quý Cục Thuế thực hiện chia sẻ thông tin ghi nhận việc trích và khấu trừ các khoản đóng BHXH, BHYT của tổ chức trả thu nhập qua thanh tra, kiểm tra cho cơ quan BHXH tỉnh.

11. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Phối hợp với BHXH tỉnh và cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền về chính sách BHXH, BHTN, BHYT; tập trung tuyên truyền về lợi ích khi tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

12. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

- Hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động tại các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định. Hàng tháng phối hợp thực hiện đôn đốc các đơn vị chậm nộp BHXH, BHTN, BHYT thuộc khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh quản lý để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Chủ trì phối hợp với BHXH tỉnh rà soát việc sử dụng lao động tại các đơn vị trong khu công nghiệp để đôn đốc, yêu cầu đơn vị tham gia BHXH cho người lao động theo quy định.

13. Bưu điện tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh trong tổ chức thực hiện hợp đồng ủy quyền thu; giao bổ sung chỉ tiêu phát triển người tham gia cho Bưu điện huyện, thành phố và nhân viên thu. Quyết liệt triển khai các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do BHXH tỉnh giao.

- Tổ chức hội nghị truyền thông khách hàng. Rà soát, kiện toàn, mở rộng các điểm thu đến địa bàn các xã, phường, thị trấn; đồng thời, lựa chọn những nhân viên thu có tinh thần trách nhiệm với công việc, am hiểu chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; thực hiện phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người” để tuyên truyền vận động nhằm góp phần làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân, giúp họ chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

- Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên, người lao động và Nhân dân về quyền và nghĩa vụ tham gia BHXH, BHTN, BHYT.

- Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình “*Không để ai bị bỏ lại phía sau*” ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trên địa bàn tỉnh được tham gia BHXH tự nguyện, BHXH hộ gia đình.

15. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp huyện, cấp xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện các chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHXH, BHTN, BHYT được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo đến 31/12/2024 hoàn thành các chỉ tiêu về tỷ lệ tham gia BHXH, BHTN và tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2024 (*chi tiết theo biểu số liệu gửi kèm theo*) và nhiệm kỳ 2020-2025; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (*đồng gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh để tổng hợp*) kết quả thực hiện trước ngày 25 hàng tháng (*cho đến hết năm 2024*).

- Khẩn trương rà soát, xác định tình trạng hoạt động, tham gia BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị, doanh nghiệp làm cơ sở thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn quản lý; thực hiện rà soát, tuyên truyền, vận động, phân đấu 100% các thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự tham gia BHXH, BHYT, xong trước ngày 30/9/2024.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc rà soát, lập danh sách cấp thẻ BHYT đầy đủ cho các đối tượng do ngân sách nhà nước cấp, đặc biệt các đối tượng được bổ sung theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 5597/UBND-THVX ngày 09/11/2023, để đảm bảo quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà nước.

- Có giải pháp quyết liệt chỉ đạo đối với các xã đã đạt nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tiếp tục duy trì tỉ lệ 100% người dân tham gia BHYT. Tăng cường tuyên truyền, vận động 100% người thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia BHYT (*thành phố Tuyên Quang còn 194 người, huyện Chiêm Hóa còn 130 người, huyện Hàm Yên còn 90 người, huyện Yên Sơn còn 80 người, huyện Sơn Dương còn 164 người*); hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT đảm bảo 100% học sinh, sinh viên có thẻ BHYT.

- Làm tốt công tác vận động, huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho người tham gia có điều kiện khó khăn (*như: Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP; các đối tượng không được ngân sách nhà nước cấp thẻ BHYT do thoát nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình ...*).

- Triển khai thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 24/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các phó CT UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ;
- UB MTTQ và các TCCTXH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Phó CVP UBND tỉnh;
- Chuyên viên LĐ (Tuân);
- Lưu: VT, THVX (VB).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Ngô Mạnh Hùng

